

สารจาก กรรมการ ผู้จัดการ



บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นเวลามากกว่า 40 ปี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในปรัชญาการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2561 แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายตลาดยังคงทรงตัวต่อเนื่อง โดยสภาพตลาดปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจแฟชั่นมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า มุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้กับลูกค้า การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ เนื้อผ้า รูปแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ Digital Marketing ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้จำหน่ายสินค้าซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย และการตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีพันธมิตรทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุนการทำธุรกิจหลักในด้านต่างๆ มีฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความทันสมัย คุณภาพสูง และตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงดำเนินการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเติบโตของธุรกิจต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนานุเคราะห์ให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมสำหรับพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและสังคม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมประเภทต่างๆ ให้พนักงานเข้าร่วมและเสนอผลงาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดนิ่งและเพิ่มผลผลิต สำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ในนามของบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน อุตุน และซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป

(นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ